

ธรรมะ: บุญญพลัง

พุทธอุทยานเกาะกลางน้ำบุญญพลัง จ.กาญจนบุรี



19 บทธรรม

บทที่ 12.3 ฝรั่งถาม ฉันตอบ-กินข้าวมือแรก

www.boonyapalang.com

บทที่ 12.3 ฝรั่งถาม ฉันทอบ-กินข้าวมือแรก



ฝรั่ง : “ทำไมซำมลิต เอาอาหารมารวม และไปหมตอย่างนั้น จะกินได้รึ”

พระอาจารย์ : “เอามั่งมัยละ!”

ฝรั่ง : “โน! มันเหมือนอาหารสัตว์ ฉันทอถ่ายรูปได้ไหม”

พระอาจารย์ : “ได้สิ เขิญเลย”

ฝรั่ง : “เขี้ยวๆ นี้ कैาเรียกว่าอะไร”

พระอาจารย์ : “ลอดช่อง”

ฝรั่ง : “นี่ละ”

พระอาจารย์ : “แกงเขี้ยวหวาน นั้น ลังขยา นี้ชมพู่ มะละกอ ส่วนน้ำแฉะๆ นั้น โอวัลติน ของจิบฉันทแบ่งให้แล้ว แยกเป็นถุงๆ”

ฝรั่ง : “ทำไม ไม่แยกเป็นจานๆ แล้วกิน”

พระอาจารย์ : “ซีเกียจล้าง”

ฝรั่ง : “เดี๋ยวจันทล้างให้ วันนี้อันล้างจานให้ ตอบแทนที่พามาเที่ยวที่นี่”

พระอาจารย์ : “ไม่เป็นไร ฉันทชินที่จะกินอย่างนี้ และกินแบบนี้มาหลายปีแล้ว”

ฝรั่ง : “พระกินอย่างนี้ทุกคนรึเปล่า”

พระอาจารย์ : “ไม่รู้! คิดว่าไม่ทุกคน เป็นคนๆไป”

ฝรั่ง : “ทำไมต้องทอองอะไรมากมาย แล้ว จ้องมองอาหารเฉยๆ ทำไม กินเข้าไปเลยไม่ได้รึ”

พระอาจารย์ : “ฉันก็แค่ขอบคุณพระพุทธเจ้าของฉัน และขอบคุณผู้ที่ให้ อาหารแก่ฉัน จีบ แก่ไม่เคยนึกถึงพระเจ้าของแก หรือขอบคุณคนที่ให้ อาหารเลยรี”

ฝรั่ง : “ไม่เคย! ฉันไม่มีพระเจ้า ฉันช่วยเหลือดูแลตัวเอง และโดยรัฐบาล”

พระอาจารย์ : “อ้าว! แล้วพระเยซูคริสต์ล่ะ ไม่ใช่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของแกรี จีบ”

ฝรั่ง : “ไม่ใช่! ฉันไม่มีพระเยซูคริสต์ ฉันเติบโตในรัสเซีย เป็นลัทธิ คอมมิวนิสต์ อาศัยส่วนกลาง ความเสมอภาค ทั้งทางความคิด ความ เป็นอยู่ และผู้คน ไม่มีใครได้เปรียบ เสียเปรียบ เรามีความยุติธรรมกันมากๆ คนที่มีมันสมองดี ก็ทำงานระดับหนึ่ง คนปานกลางก็อย่างหนึ่ง คนย่ำแย่ก็อย่างหนึ่ง มีการแบ่งปันกันอย่างยุติธรรม ไม่มีใครเอาเปรียบใคร”

พระอาจารย์ : “ไม่มีศาสนาอะไรเลยหรือ”

ฝรั่ง : “ไม่มี พุทธไม่มี คริสต์ไม่มี อิสลามก็ไม่มี เราถือหลักการของ ความเสมอภาค มนุษย์เกิดมาต้องช่วยเหลือสังคม คงความเป็นกลุ่มก้อน แล้วกระจายแบ่งปันไปอย่างเท่าเทียม รัสเซียมีวิวัฒนาการทางด้าน เทคโนโลยีสูงส่งมากๆ กลางๆ ก็มี พื้นฐานทั่วไปก็มี เป็นระบบที่ดีทีเดียว”

พระอาจารย์ : “ช่างมันเถอะ! กินข้าวดีกว่า”

ฝรั่ง : “อาหารคนไทยนี่ เผ็ดมากๆ”

พระอาจารย์ : “แกต้องกินรวมกัน เช่น ข้าวกับแกงเขียวหวาน จะได้ลด ความเผ็ดลง”

ฝรั่ง : “กินไม่เป็น ฉันกินเป็นอย่างๆ ข้าว ก็ข้าว แกงก็แกง ผลไม้ก็ผลไม้ จะได้รู้รสเป็น อย่างๆ”

พระอาจารย์ : “จิ้นแกก็เผ็ดตาย นั้น เขาเรียกว่า กะทิ กินรวมกับลอดช่อง ไม่ใช่ชดลอดช่องครึ่งจาน แล้วมาชดแกงเขียวหวาน เสริ้จตอด้วย น้ำกะทิอย่างนี้ อาหารไทย ถ้ากินอย่างนี้ ก็ไม่อร่อย บางอย่างรส มันจัดและคาว”

ฝรั่ง : “จิ้นต้องรวมหมดอย่างซำลิตหรือ ถึงจะอร่อย”

พระอาจารย์ : “รวมหมดก็ไม่อร่อย แต่อย่างจิบควรกินรวมกันในบางอย่าง เพราะทำมารวมกัน แต่เขาแยกกันมาคนละถุง เพื่อสะดวกในการเก็บ และกันบูด”

ฝรั่ง : “ถ้าผสมกันมันก็ละ ไม่อร่อย ยังไงก็กินลำบาก”

พระอาจารย์ : “จั้น นั้นซูป นี้เครื่องปรุง แกกินเฉพาะน้ำซูปนี้ให้หมด แล้วค่อยกินเครื่องปรุงตามไปก็
แล้วกัน! ส่วนนี้ น้ำตาล นี้น้ำ นี้น้ำแกง แกกิน น้ำก่อนก็ได้ แล้วกินกาแฟ จากนั้นค่อยตามด้วยน้ำตาล
o.k. มัย”

ฝรั่ง : “ฮ่าๆๆ พุดตลก พระนี้พุดตลก ฉันทไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น”

